



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการ (ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๒๔ หรือ โทร. ๒๗๒๑ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๘๔๒๔)

ที่ กท.๐๗๐๑/๖๔ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศผลการคัดเลือกบุคคล

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานยุทธศาสตร์ หงส์ชูเวช และประกาศสำนักอนามัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมจำนวน ๒ ราย สรุปรายชื่อข้อมูลของผู้เข้ารับคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๙) และเอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน (เอกสารหมายเลข ๑๑) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดประสงค์ทักท้วงในเรื่องดังกล่าว ขอให้จัดทำคำทักท้วงเป็นหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักอนามัย ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

(นางสาวณัชชา สกฤตการะเวก)
เลขานุการสำนักอนามัย



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพอเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางยุพาพร หงษ์ชูเวช	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๑๑)๗)	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๑๑)๗)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๑ ประติพัทธ์ สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชิต ชีวานิชย์)
ปลัดกรุงเทพมหานคร

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางยุพาพร หงษ์ชูเวช

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(11)7)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>1.1 คุณสมบัติการศึกษา</p> <p>1.2 ประวัติการรับราชการ</p> <p>1.3 มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>1.4 มีระยะเวลาขึ้นตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือกหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)</p> <p>- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)</p> <p>- อายุราชการ 36 ปี 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2528 – 22 ธันวาคม 2564)</p> <p>- 10 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 7 ธันวาคม 2557) (ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 8 มีนาคม 2558) (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2564)</p> <p>- 28 ปี 3 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 – 7 วช. ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2536 – 14 สิงหาคม 2554) (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 – 7 ธันวาคม 2557) (ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2557 – 8 มีนาคม 2558) (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 – 22 ธันวาคม 2564)</p>

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>3. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตเลขที่ 4511052934 วันที่ออกใบอนุญาต วันที่ 24 ธันวาคม 2560 วันหมดอายุ วันที่ 23 ธันวาคม 2565</p> <p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ 97</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางยุพาพร หงษ์ชูเวช

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลทั่วไป)

(ตำแหน่งเลขที่คปส.(11)7)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 11ประดิพัทธ์

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงานวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) กลุ่มงานการพยาบาลและ
การบริหารทั่วไปศูนย์บริการสาธารณสุข 11ประดิพัทธ์ สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีที่ดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดการจัดทำผลงานที่

เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลกรวมถึงประเทศไทย จากการวิเคราะห์
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพมาจากพฤติกรรมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
มัน เค็มมากเกินไป กินผักและผลไม้ไม่พอ การออกกำลังกายไม่พอเพียง ไม่สามารถจัดการกับ
อารมณ์เครียด สูบบุหรี่และดื่มสุรา และมีความสัมพันธ์กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 5 โรคได้แก่
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) โดยพบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดการพัฒนาความรู้
ด้านสุขภาพ (Health Literacy: HL) เป็นเรื่องที่น่าสนใจของนักวิชาการทั่วโลก โดยองค์การอนามัย
โลกได้ประกาศเชิญชวนประเทศสมาชิกให้มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนให้มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษา
สุขภาพของตนเองให้คงที่อยู่เสมอ เนื่องจากความรู้ด้านสุขภาพส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม
สุขภาพ ถ้าประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำ ย่อมทำให้ขาดความสามารถในการดูแล
สุขภาพของตนเอง จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่ม
สูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพในระดับ
ดีมากเพิ่มขึ้น เพื่อการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้อย่างถาวรยั่งยืน(กองสุขภาพศึกษา กระทรวง
สาธารณสุข, 2561) องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพประกอบด้วย

6 องค์ประกอบหลักคือ 1) การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ(Access)เป็นการใช้ความสามารถในเลือกแหล่งข้อมูล รู้วิธีการในการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ 2) ความรู้ ความเข้าใจ (Cognitive) เป็นความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ 3) ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ (Communication skill) เป็นความสามารถในการสื่อสารการพูด อ่าน เขียน รวมทั้งสามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้บุคคลอื่นเข้าใจแลปฏิเสห/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ 4) ทักษะการตัดสินใจ(Decision skill) เป็นความสามารถในการกำหนดทางเลือกและปฏิเสห/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธีการปฏิบัติ 5) การรู้เท่าทันสื่อ(Media literacy) เป็นความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อนำเสนอและสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผู้อื่น และ6) การจัดการตนเอง(Self- management) เป็นความสามารถ ในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน และปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติพร้อมทั้งมีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตามเป้าหมายเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง (กองสุศึกษา, 2554)

จากการทบทวนการศึกษาวิจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ผ่านมา พบว่าในปี 2559 มีการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก3อ.2ส. ของประชาชนไทยทั่วประเทศในกลุ่มวัยทำงานอายุ 15-59 ปี พบว่าส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อ.2ส. อยู่ในระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาอยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 45.5 และอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 5.5 (อังสินันท์ อินทรกำแหง, 2560) จากผลการประเมินดังกล่าว ประชาชนส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนและนำไปสู่การมีสุขภาพะ ผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่เป็นพยาบาลอนามัยชุมชน ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งอาศัยในชุมชนแออัด โดยร่วมทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนที่รับผิดชอบ อาสาสมัครสาธารณสุขจึงจำเป็นต้องมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับที่ดีหรือดีมาก เพื่อให้ตนเองมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนได้ถูกต้องและเหมาะสมด้วย

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงสนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. ในอาสาสมัครสาธารณสุข เขตพญาไท ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้แบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ.2ส.ของประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ฉบับปรับปรุงปี 2561 พัฒนาโดย กองสุศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (กองสุศึกษา, 2561)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ มีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งหมด 101 คน เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 45 คน ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 36 คน สุขภาพปกติ 20 คน จากการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 30.2ส. พบว่าอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืนและนำไปสู่การมีสุขภาพะ ผู้ศึกษาจึงดำเนินโครงการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 30.2ส. โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 60 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 รวม 6 เดือน เดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 6 ครั้งๆ ละ 3 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ดำเนินงานตามโปรแกรมการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 30.2ส. โดยการประยุกต์แนวคิดการสร้างเสริมพลังอำนาจ ซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียมกัน โดยมีความเชื่อพื้นฐานว่าบุคคลเป็นเจ้าของสุขภาพ บุคลากรด้านสุขภาพเป็นเพียงผู้สนับสนุนให้การช่วยเหลือ ซึ่งการจะทำให้เกิดพลังอำนาจต้องมีความนับถือ ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากรด้านสุขภาพและตัวอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับการใช้การสื่อสารโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ไลน์แอปพลิเคชัน (LINE Application) ผ่านสมาร์ตโฟน ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่านการพิมพ์ข้อความ ฟรีคอล วิดีโอคอล ส่งรูปภาพหรือสติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการแนบไฟล์ก็ได้ โดยลักษณะของการจัดกิจกรรมให้อาสาสมัครสาธารณสุข เน้นการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การฝึกทักษะการสื่อสารการเข้าถึงข้อมูลความรู้เท่าทันสื่อ การตัดสินใจ และการจัดการตนเองในแต่ละกิจกรรม โดยใช้แนวทางการเสริมสร้างพลังอำนาจโดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขค้นพบสภาพการณ์จริงและสะท้อนความคิดอย่างมีวิจารณญาณตัดสินใจเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและการคงไว้ซึ่งการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพตามหลัก 30.2ส. เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ส่งผลให้มีพฤติกรรมสุขภาพเหมาะสม สามารถลดน้ำหนัก ระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดได้

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแอปพลิเคชันการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการทรงตัวเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาแอปพลิเคชันการออกกำลังกาย เพื่อสร้างเสริมกล้ามเนื้อและการทรงตัวเพื่อลดการหกล้มของผู้สูงอายุ

3. เพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและการทรงตัวได้
ถูกต้อง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดการหกล้ม

เป้าหมาย

ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจำนวน 50 คนของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แอปพลิเคชันการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
2. ลดอัตราการเกิดการหกล้มในผู้สูงอายุ ในชมรมผู้สูงอายุ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์
3. ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุที่เกิดการหกล้มทั้งทางตรงและทางอ้อม
4. เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆที่ช่วยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข



ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้กรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑.	นางสาววชิรินทร์ ฐิติสิทธิกร	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ กอพ.๓๘)	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ กอพ.๓๘)	กลุ่มงานวินโรค กองควบคุมโรคเอดส์ วินโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางปานฤดี มโนมัยพิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ กอพ.๓๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต</p> <p>- สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข)</p> <p>- อายุราชการ ๒๘ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน (ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔)</p> <p>- เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน ๒๑ วัน (- ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๑๔ วัน) - ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑๐ ปี ๔ เดือน ๗ วัน)</p> <p>- ไม่มี</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ (ระบุ).....</p> <p>.....</p>	<p>- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๖</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาววัชรินทร์ ฐิติสิทธิกร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ กอพ.๓๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มงานวัณโรค

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

๑. ผู้ป่วยวัณโรคในระบบการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

๒. ผู้ป่วยวัณโรคได้ส่งต่อเข้ารับการรักษาตามแนวทางการควบคุมวัณโรค(National Tuberculosis Control Programme guideline : NTP)

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ ประเมินโครงการศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Referral center)

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อศึกษาโครงการศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Referral center) สำนักอนามัย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ หรือกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคไม่ให้ขาดยาเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

๒. เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคได้รับการดูแล รักษาอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดการรักษาระหว่างสถานพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

๓. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารได้พิจารณา และวางนโยบายเพื่อพัฒนาศูนย์การส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค (Tuberculosis Referral center) สำนักอนามัย



ประกาศสำนักอนามัย
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์ การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมิน บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักอนามัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง ของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือก ให้ประเมินเพื่อรับ เงินประจำตำแหน่ง จำนวน (บาท)
๑.	นางนัจกร ปัญจธรรากุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(๔)๒๙)	กลุ่มงานการพยาบาล และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔ ดินแดง สำนักอนามัย	๓,๕๐๐ บาท

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางปานฤดี มโนมัยทิบูลย์)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางนัจกร ปัญจธารากุล

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(4) 29)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล	
1.1 คุณวุฒิการศึกษา	- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
1.2 ประวัติการรับราชการ	- อายุราชการ 13 ปี 10 เดือน (ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 23 ธันวาคม 2564)
1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	- อายุราชการ 4 ปี 10 เดือน (ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2560 ถึง 23 ธันวาคม 2564)
1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง	- อายุราชการ 13 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 23 ธันวาคม 2564)
1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง เลขที่ 4911195123 วันออกใบอนุญาต 20 มีนาคม 2564 วันหมดอายุ 19 มีนาคม 2569
2. การพิจารณาคุณลักษณะบุคคล	
- ต้องได้รับคะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมินร้อยละ ๙๙/๑๐๐
3. อื่น ๆ (ระบุ).....	
.....	
.....	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางนัจกร ปัญจธารากุล

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) (ตำแหน่งเลขที่ ศบส.(4) 29)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน โครงการปรับพฤติกรรมป้องกันภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2562

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลทั่วไป) สังกัด กลุ่มงานการพยาบาล- และการบริหารทั่วไป ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง สำนักอนามัย

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน

1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูง ดีกว่า ก่อนเข้ากิจกรรม โดยมีผู้ได้คะแนนความรู้ระดับสูงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 เพิ่มขึ้น เป็น 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90 หลังร่วมกิจกรรม

2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพดีขึ้น โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม มีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดีมากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เพิ่มขึ้น เป็น 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40

3. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมินด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้ถึงประโยชน์ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 2.24 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็น 2.98 คะแนน

4. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจ ระบบหลอดเลือดแดง ระบบตา หลังร่วมกิจกรรมไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น

5. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติเพิ่มขึ้น หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมจาก 6 เป็น 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ โครงการรักษ์เท้าเบาหวาน

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

1. เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้ในการดูแลเท้าอย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานอย่างถูกต้อง
3. เพื่อป้องกันการภาวะแทรกซ้อนที่เท้าที่เกิดจากพฤติกรรมการดูแลเท้าไม่ถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลเท้าที่ถูกต้องเหมาะสม
2. ผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลเท้าที่ถูกต้อง
3. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน